



ประกาศสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
ของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ตามที่สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ได้ดำเนินการคัดเลือกจากผู้สอบแข่งขันได้
ในตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กรมการค้าต่างประเทศ ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อวันที่
๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
ของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า นั้น

บัดนี้ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าได้ดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ของผู้ที่สมัครเข้ารับการประเมินในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่าน
การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
ปฏิบัติการ ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	เลขประจำตัว เข้ารับการประเมิน	เลขประจำตัว สอบแข่งขันในบัญชีเดิม	ชื่อ - ชื่อสกุล	
๑	๑๐๐๒	๔๐๑๑	นายทิวากร	วงศ์ชะอุ่ม
๒	๑๐๐๓	๔๑๒๔	นายคมกฤษ	ลาภอภิสิทธิ์กุล
๓	๑๐๐๕	๔๐๑๙	นางสาวสาลินี	เฉวียงหงส์
๔	๑๐๐๑	๔๐๓๓	นางนพัชชภรณ์	ศรีเกตุพนรัตน์
๕	๑๐๐๗	๔๑๑๑	นายวรินทร์	เทศเพ็ญ
๖	๑๐๐๙	๔๐๐๙	นายวรวุฒิ	ปฐมพงศ์สิริ
๗	๑๐๐๔	๔๐๘๘	นางสาวลภัสสรดา	พรมศรี
๘	๑๐๐๖	๔๐๒๖	นางสาวพรพิมล	สนั่นเอื้อ

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
ปฏิบัติการ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ได้ทราบว่ามี

๑. บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการนี้ ใช้ได้จนถึงวันที่บัญชี
สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ของกรมการค้าต่างประเทศยังไม่หมดอายุหรือยังไม่ถูกยกเลิก

๒. ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
ของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้านี้ จะมีสิทธิได้รับการบรรจุก็ต่อเมื่อผู้นั้นยังไม่ถูกยกเลิกการ
ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ของกรมการค้าต่างประเทศ

๓. ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการนี้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว คือ

๓.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าว

๓.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาที่กำหนด

๓.๓ ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่ระบุและแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าว

๓.๔ ผู้นั้นได้แจ้งความจำเป็นเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วว่า จะรับการบรรจุหรือได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ของกรมการค้าต่างประเทศ หรือในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า หรือในตำแหน่งอื่นๆ ของการสอบครั้งเดียวกันกับตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ลำดับที่ ๑ มารายงานตัวและบรรจุเข้ารับราชการในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า หากไม่มารายงานตัวตามวัน และเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์โดยไม่ประสงค์จะบรรจุเข้ารับราชการตามที่ได้รับคัดเลือก

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐



(นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร)

ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า